



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา และได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ในวัน เวลา และสถานที่สอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งนี้ และจะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลบุรีรัมย์และ www.brh.go.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน และเว็บไซต์ <https://brh.thaijobjbo.com>

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายภูวดล กิตติวัฒนาสาร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

พนักงานราชการทั่วไป

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
 ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๘๐	นางสาว เบญจภรณ์ มาตรนอก	
๐๘๓	นางสาว จุรีรัตน์ ชุมนุช	
๐๘๗	นาย พงษ์ศักดิ์ สอดทรัพย์	
๑๐๒	นาย วัชรวิชัย กานต์ภักดิ์	

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นางสาว ณิชชา วินิจวรกุล	
๐๐๗	นาง พัชรินทร์ สุขสำราญ	
๐๐๙	นางสาว อมรรัตน์ นิลวรรณ	
๐๑๔	นางสาว ชลดา คำภักดิ์	
๐๑๘	นาย ศรัณย์ แพทย์สันเทียะ	
๐๑๙	นางสาว จุฑามาศ สีหะวงษ์	
๐๒๗	นางสาว สุวรินทร์ สวัสดิพัฒน์พงศ์	
๐๒๙	นางสาว ลลดา สุขผดุง	
๐๔๔	นางสาว กรรณิการ์ ประทุมดี	

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๕	นางสาว ภาณิชา สีหพันธ์	
๐๑๖	นาย อรรถพล เพ็ชรเลิศ	

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
-----ขาดสอบ-----		

วิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่	หมายเหตุ
- ประเมินความรู้ความ เหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)	วันจันทร์ ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาล บุรีรัมย์	รายงานตัวเข้ารับการ ประเมินและตรวจเอกสาร ก่อนรับการประเมิน เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หน้าห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคารเฉลิม พระเกียรติฯ โรงพยาบาล บุรีรัมย์

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ
สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น
สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาต
ขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัว ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน (ฉบับจริง) เท่านั้น
หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้เอกสารรับรองรายงานบัตรประจำตัว
ประชาชนที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกอง
ประจำการฉบับจริงไปแสดงแทน ซึ่งยังไม่หมดอายุในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ทุกครั้ง หากเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัคร จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๔. ให้ผู้เข้ารับการประเมินนำเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
ในการรายงานตัวเข้ารับการประเมิน ประกอบด้วย

๔.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และลงลายมือชื่อในใบสมัคร
ให้ครบถ้วน

๔.๒ สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระเบียบแสดงผล
การเรียน หรือสำเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ (หากเป็นสถาบันการศึกษาในประเทศให้ใช้ฉบับภาษาไทย)

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก ในกรณีที่ไม่สามารถนำ
หลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือกได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้
โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติปริญญา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทน

/๔.๓ สำเนา...

๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๔.๔ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมรสเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้เข้ารับการประเมินเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ วันที่
และเลขประจำตัวสอบ กำกับไว้ด้วย

๕. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ประเมินที่ไม่ขัดระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ โดยเคร่งครัด

๖. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

๗. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้า
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งนี้

๘. ให้ผู้เข้าสอบนำชุดตรวจ ATK มาตรวจต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ประเมินตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไปจนถึงเวลาก่อนเริ่มทำการประเมิน (สัมภาษณ์) หากไม่มีหลักฐาน
ข้างต้นมาแสดงต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบและไม่มี
สิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งนี้ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบต้องติดตามประกาศของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์เกี่ยวกับข้อกำหนด หรือมาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด - 19) และปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ของโรคความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าสอบ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนประชาชนที่อยู่ใกล้
สถานที่สอบ

Wong